



ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่ ๓)  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอขอแบ่งเวลาดำเนินรายการ  
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการไว้ ดังนี้ ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละสิบของเวลาการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต

สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี กองตำรวจสื่อสาร มีความประสงค์จะแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ ๙๙.๐ MHz โดยเริ่มตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองตำรวจสื่อสาร จึงได้มีการดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ที่ จะได้รับการแบ่งเวลาดำเนินรายการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขอเข้ารับการแบ่งเวลาดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอขอเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินรายการ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๒. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความมั่นคงและมีสภาพทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการแบ่งเวลาดำเนินรายการ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ผลงาน ความชำนาญในการทำงานด้านกิจการกระจายเสียงเป็นอย่างดี และเคยร่วมดำเนินกิจการกับทางราชการไม่น้อยกว่า ๓ ปี และไม่เคยปรากฏความเสียหายทางการเงินกับหน่วยงานราชการที่เคยร่วมดำเนินกิจการ
๓. ผู้เสนอขอเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินรายการ จะต้องเสนอค่าตอบแทนการแบ่งเวลาดำเนินรายการเป็นรายเดือน มีกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ๒ ปี
๔. คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเป็นเกณฑ์ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอขอ ไม่อาจยกสิทธิใดๆ เพื่อเรียกร้องความเสียหายต่อทางราชการได้
๕. ผู้เสนอขอเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินรายการรายใดเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว หากไม่มาทำสัญญาภายในวัน เวลาที่กำหนด เป็นเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
๖. ผู้สนใจเสนอขอเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินรายการ สามารถยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์เสนอขอได้ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กองตำรวจสื่อสาร ชั้น ๕ อาคาร ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๔๙๐ , ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๕๐ , ๐ ๒๒๐๕ ๑๓๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรี

( ออคัม ไตรพยัคฆ์ )

ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร/ประธานกรรมการดำเนินงาน  
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์